

## จัดสวดมนต์ ต้อนรับปี60 บขส.เพิ่มรถ ช่วงเทศกาล

วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” จัดรถแอร์บริการฟรี “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ขานรับเทศกาล บขส.เพิ่ม **◆ อ่านต่อหน้า 13**

### สวดมนต์ □ ต่อจากหน้า 1

เที่ยวรถวันละกว่า 9,000 เที่ยวรับผู้โดยสารกว่า 1.8 แสนคน เดินทางช่วงปีใหม่ บางจาก-ปตท.แจกของขวัญปีใหม่ครึ่งราคาน้ำมัน ขยายเวลาลดเอ็นจีวี ออกไป 6 เดือน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 24 รายการ “วิทยุการบิน” คาด ช่วงเทศกาล 14 วันมีเที่ยวบินรวม 35,473 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,151 เที่ยวบิน สุวรรณภูมิคนเดินทางเยอะสุด 966 เที่ยวบินต่อวัน

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2560 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (อีโอดี), หน่วยปฏิบัติการพิเศษอินทราช กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บข.ก.), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.), กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และ สำนักงานเขตปทุมวัน ว่า ทางบข.น.กำหนดให้ทุกกองบังคับการใน บข.น. กำลังพล 5,000 นาย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในวันและเวลาเดียวกันนี้ด้วย โดยเน้นกวาดล้างยาเสพติด หมาย

จับคดีค้างเก่าและอาวุธปืนผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงปีใหม่ ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 59 ถึง 14 ม.ค. 60 ขณะนี้เหตุการณ์ปกติดี นอกจากนี้ยังจะฝากเรื่องโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น ยากจะให้เจ้าของบ้านช่วยติดกล้องซีซีทีวีไว้ด้วยเพราะหากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.อำนาจ อ้นอาดัม งาม กรรมการบริษัท รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแผนเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า บขส.คาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธ.ค. ทาง บขส.ได้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารทั้งรถ บขส., รถร่วม, รถตู้ อีกวันละประมาณ 2,500 เที่ยว จากปกติวันละ 7,200 เที่ยว รวมแล้วกว่า 9,000 เที่ยวต่อวัน สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 1.83 แสนคน ส่วนเที่ยวจากกลับตั้งแต่วันที่ 2-4 ม.ค. 60 บขส.ได้จัดเพิ่มเที่ยวเสริมอีกวันละประมาณ 2,800 เที่ยว จากปกติวันละ 7,200 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 1.64 แสนคน

พล.ต.อ.อำนาจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ บขส.ได้เตรียมแผนรับมือปัญหาจราจรติดขัดภายในสถานีขนส่งหมอชิตโดยให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า สำหรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพีของ บขส. เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28-30 ธ.ค. เวลา 18.00-22.00 น. ให้ไปขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบก โดย บขส. จัดรถตู้ไว้ให้บริการรับ-ส่งฟรีบริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งหมอชิต ส่วนผู้โดยสารที่จองตั๋วรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มาขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิตตั้งแต่วันที่ 28-30 ธ.ค. เวลา 05.00 น. จนหมดการเดินทาง และผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าให้ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถเสริมที่สถานีขนส่งหมอชิตเท่านั้น โดย

บขส. ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทางประมาณ 800 คันไว้รองรับประชาชนที่จองตั๋วไม่ทันและต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ บขส. ได้ตั้งเป้าจะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ จึงได้จัดกิจกรรมเดินทางปลอดภัย มั่นใจลดอัตราการเดินทางขึ้น เพื่อให้พนักงานขับรถได้ลงนามปฏิญาณในการบริการพร้อมเช็กสภาพรถก่อนใช้งาน ติดตั้งระบบจีพีเอสบนรถโดยสารเพื่อควบคุมความเร็ว จัดพนักงานขับรถ เปลี่ยนกันขับทุก 4 ชม. ในเส้นทางที่เดินทางระยะทางไกล นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และสถานีตำรวจในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ กับสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง (หมอชิต เอกมัย และสายใต้) พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สถานีขนส่งหมอชิตตั้งแต่วันที่ 29-31 ธ.ค. เวลา 17.00-24.00 น. สอบถามข้อมูลการเดินทาง โทร. 1490 ตลอด 24 ชม.

ด้าน นางสาริณี อังสุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของทุกปี นักท่องเที่ยวและประชาชนจะเดินทางจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปกติ จากการประมาณการเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 59-7 ม.ค. 60 คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวม 35,473 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,534 เที่ยวบินต่อวัน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด เฉลี่ย 966 เที่ยวบินต่อวัน รองลงมาเป็นสนามบินดอนเมืองและภูเก็ต เทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 1,151 เที่ยวบิน โดยคาดว่าในวันที่ 6 ม.ค. 60 จะมีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดถึง 2,690 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม บวท.ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและประสานข้อมูลการจราจรทางอากาศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศล่วงหน้า เพื่อให้การจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างคล่องตัว และขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุดอกไม้ไฟ บริเวณโดยรอบสนามบิน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

## ทางการบิน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ นี้ บางจากฯ จัดโครงการพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับคนไทยที่เดินทางเยี่ยมชมครอบครัวญาติมิตรและท่องเที่ยวโดยจะปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติระหว่าง 29 ธ.ค. 59-3 ม.ค. 60 ลง พร้อมจัดโครงการสัปดาห์ปลอดภาษีสูงใจทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 สมาชิกบัตรแก๊สโซลล์คลับและดีเซลคลับรับสิทธิประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 100,000 บาท ฟรี พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ด้าน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. สั่งเพิ่มสำรองน้ำมันให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ของประชาชนให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศพร้อมเป็นจุดพักรถตลอดเส้นทาง ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 24 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นฟรีด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น นอกจากนั้นปตท. ขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาแก๊สเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะออกไปอีก 6 เดือนจนถึง 30 มิ.ย. 60

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรมเปิดเผยถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนี้ 1. การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2. การสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2560 ในวันที่ 31 ธ.ค. 59 เวลา 18.00 น.-1 ม.ค. 60 เวลา 00.30 น. ทั้งภายในวัดและภายนอกวัด

อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ของ 4 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ รวมถึงสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนใน 15 จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนและสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ 504 วัด 3. การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ผนวกทำให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและ 4. การนับถอยหลัง (เคานท์ดาวน์) เข้าสู่ปีใหม่ 2560 รวมทั้งเปิดให้อวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2560

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรมศิลปากรได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 10 องค์ ให้ประชาชนกราบสักการบูชา เพื่อความเป็นมงคล ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 59-31 ม.ค. 60 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร อาทิ พระพุทธสิหิงค์, พระห้ามสมุทร, พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว เป็นต้น ส่วนกรมการศาสนา (ศน.) จัด “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโดยจัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ให้บริการรับ-ส่งฟรี พร้อมทำหนังสือและแผ่นพับไหว้พระแจกให้ประชาชนและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทุกระดับเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย.